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รองเลขาธิการ CHES
ชี้รับตรงกลางร่วมกันช่วยแก้ปัญหามหาวิทยาลัยรับตรงได้บ้าง
แต่แก้ปัญหากวดวิชาไม่ได้ พร้อมแนะมหา'ลัยกลับไปเปิด-
ปิดภาคเรียนแบบเดิม เพื่อแก้ปัญหาทั้งระบบ

วันนี้(30 ส.ค.) ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
รองเลขาธิการศูนย์ประสานงานสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือ CHES กล่าวถึงกรณีที่พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รมว.ศึกษาธิการ มีแนวคิดให้ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
โดยใช้ระบบการรับตรงกลางร่วมกัน ว่า
น่าจะสามารถแก้ปัญหาการรับตรงที่แต่ละมหาวิทยาลัยรับกันเองเพื่อหารายได้
จนเกิดผลกระทบทำให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากได้
แต่ก็เชื่อว่าการรับตรงกลางร่วมกันจะไม่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเรียนกวดวิชา
เพราะเด็กยังต้องไปสอบแบบทดสอบต่าง ๆ เพื่อนำคะแนนไปใช้อยู่
ดังนั้นเมื่อยังมีการสอบการกวดวิชาก็เป็นสิ่งคู่กันเสมอ
และการกวดวิชาก็ทำให้นักเรียนและผู้ปกครองต้องเสียเงินจำนวนมากเหมือนเดิม

"เมื่อปรับระบบการคัดเลือกแล้ว อีกเรื่องที่ต้องคำนึงถึงด้วย คือ เรื่องของระยะเวลาในการเปิด-
ปิดภาคเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ควรต้องตรงกันด้วย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาทั้งระบบ
เพราะการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียนนั้น ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหลายสาขาอย่างเห็นได้ชัด
เพราะปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยยังเปิด-ปิดแบบเดิม ขณะที่หลายแห่งเปิด-ปิดตามอาเซียน
ขณะเดียวกันหลายแห่งที่เปิด-ปิดตามอาเซียนไปแล้วก็กำลังจะกลับมาปิด-ปิดแบบเดิม
ดังนั้นมหาวิทยาลัยทั้งหมดก็น่าจะกลับไปเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิมเพื่อจะได้เป็นระบบเดียวกัน"รองเลขาธิการ
CHES กล่าว
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